

**PAUNAWA SA TITULO IX SA PAMAMARAAN NG PAGREKLAMO SA SEKSWAL NA PANLILIGALIG**

Ang Kodigo ng Pederal na Mga Regulasyon ng Estados Unidos, Titulo 34, Seksyon 106.8 ay nangangailangan ng distrito na mag-isyu ng sumusunod na abiso sa mga mag-aaral sa lahat ng antas ng grado at kanilang mga magulang / tagapag-alaga:

Ang Distrito San Diego Unified School ay hindi nagtatangi, o pinapayagan ang diskriminasyon, sa batayan ng kasarian sa anumang programa sa edukasyon o aktibidad na pinapa-takbo nito. Ang pagbabawal laban sa diskriminasyon sa batayan ng sekswal na ay kinakailangan ng pederal na batas (20 USC 1681 - 1688; 34 CFR Part 106) at umaabot sa trabaho. Ipinagbabawal din ng Distrito ang paghihiganti laban sa sinumang mag-aaral para sa pagsampa ng isang reklamo o pag-eehersisyo anumang karapatang ipinagkaloob sa ilalim ng Titulo IX.

Ang titulo IX ay nangangailangan ng isang distrito ng paaralan na gumawa ng agarang at naaangkop na pagkilos upang matugunan ang anumang potensyal na mga paglabag sa Titulo IX na dinala sa pansin nito. Itinalaga at pinahintulutan ng distrito ang sumusunod na mga empleyado bilang Taga pag-ugnay ng Titulo IX ng distrito upang tugunan ang mga alalahanin o mga katanungan tungkol sa diskriminasyon batay sa kasarian, kabilang ang sekswal na panliligalig, sekswal na pang abuso, karahasan sa pakikipag-date, karahasan sa tahanan, at stalking:

Lynn A. Ryan  
Pamagat IX Koordinator at Unipormeng Opisyal ng Reklamo  
Pinag-isang Distrito ng Paaralang sa San Diego  
4100 Normal Street, Rm 2129  
San Diego, CA 92103  
(619) 725-7225  
lryan@sandi.net

Ang anumang mga katanungan tungkol sa aplikasyon ng Titulo IX, ang paunawang ito, at kung sino ang protektado ng Pamagat IX ay maaaring i-refer sa Koordinator ng Titulo IX ng distrito, sa Katulong na Kalihim para sa Mga Karapatang Sibil ng Kagawaran ng Estados Unidos ng Edukasyon o pareho.

Ang sinumang indibidwal ay maaaring mag-ulat tungkol sa diskriminasyon ng kasarian, kabilang ang sekswal harassment, sa Koordinator ng Titulo IX o anumang ibang empleyado ng paaralan sa anumang oras, kasama ang mga oras na wala sa trabaho, sa pamamagitan ng sulat, telepono, o email. Sa mga oras ng trabaho sa distrito, maaari ring gawin ang mga ulat nang personal.

Sa pagtanggap ng isang paratang ng sekswal na panliligalig, aabisuhan kaagad ng Koordinator ng Titulo IX ang mga partido, sa sulat, ng naaangkop na pamamaraan ng reklamo ng distrito.

Upang matingnan ang isang elektronikong kopya ng mga patakaran at mga regulasyong pang-administratibo ng distrito tungkol sa sekswal na panliligalig, kabilang ang proseso ng hinaing na sumusunod sa 34 CFR 106.45, mangyaring tingnan ang BP / AR 5145.7 – Sekswal na panliligalig at AR 5145.71 - Titulo IX Mga Pamamaraan sa Reklamo ng Sekswal na Pang-aabuso sa website ng distrito sa [https://www.sandiegounified.org/about/policies\\_procedures/title\\_ix/title\\_ix\\_sexual\\_harassment](https://www.sandiegounified.org/about/policies_procedures/title_ix/title_ix_sexual_harassment) .

Upang siyasatin o kumuha ng isang kopya ng mga patakaran sa sekswal na panliligalig sa distrito at mga regulasyong pang-administratibo, mangyaring makipag-ugnay sa Koordinator ng Titulo IX. Mga materyal na ginamit upang sanayin ang Tagapag-ugnay ng Titulo IX, (mga) investigator, ang (mga) gumagawa ng desisyon, at ang sinumang tao na nagpapabilis sa isang impormal na proseso ng paglulutas ay publiko din sa publiko magagamit sa website ng distrito o sa tanggapan ng distrito kapag hiniling.

**SAN DIEGO UNIFIED SCHOOL DISTRICT**

San Diego, California

Eksibit

bersyon: Enero 26, 2021